



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)



Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ bảy, sáng ngày 28/5, Quốc hội phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 6 chương, 101 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia một số nội dung cụ thể như: về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, để

nhì giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án như quy định của Luật hiện hành bởi vì việc nâng tiêu chí phân loại dự án trọng điểm quốc gia là không cần thiết. Luật Đầu tư công hiện hành đã có quy định về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn về phân cấp... Hơn nữa, tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với mức vốn 10.000 tỷ đồng như hiện nay là không phát sinh vướng mắc trong thực hiện.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Họp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Tiền Hải

Sáng ngày 28/5, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm trưởng đoàn đi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân

chủ ở cơ sở của huyện Tiền Hải và xã Nam Thăng về thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cơ sở (Xem tiếp trang 4)

MẠNH CƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC LINH

ĐÔNG HƯNG

Khai mạc phiên chợ hàng Việt

Tối ngày 27/5, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Hoa Lư. Tới dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc

vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Hoa Lư.

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC QUẢN

Thẩm định xã nông thôn mới tại huyện Kiến Xương

Trong hai ngày 27 - 28/5, đoàn thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã thẩm định kết quả xây dựng NTM tại các xã Trà Giang, Quyết Tiến, Minh Hưng, Vũ Quý (Kiến Xương).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đều đạt trên 45,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%. Các tiêu chí y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng... đều đạt so với mức chuẩn của Bộ tiêu chí.

Sau khi nghe ban chỉ đạo xây dựng NTM các địa phương báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định đã góp ý, đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công việc hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2019.

THANH HUYỀN

Chủ động tưới, tiêu không để úng, hạn xảy ra

Đó là chủ trương trong công tác thủy lợi phục vụ vụ mùa, vụ đông năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình tại hội nghị triển khai để án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông và phòng, chống lũ, bão, úng năm 2019 tổ chức sáng ngày 28/5.

Vụ mùa, vụ đông năm 2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình phục vụ tưới, tiêu cho 31.714,8ha lúa, 12.433,7ha cây vụ đông, 3.549,4ha thủy sản. Trước dự báo gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, nắng nóng cục bộ..., cần chủ động tưới, tiêu cho vụ mùa của tỉnh, các địa phương trong hệ thống và các kỳ triều cường trong vụ, Công ty đã xây dựng phương án vận hành và điều tiết nước cụ thể cho từng tháng, trong đó đảm bảo chủ động phòng úng từ xa, giữ cạn lòng sông, tưới nông mạt ruộng thường xuyên

(Xem tiếp trang 4)

LƯU NGÂN

10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" Hành trình của lòng yêu nước và tự hào dân tộc

(Xem trang 3)



Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng nhờ chất lượng tốt, giá thành hợp lý.

ĐÔNG HƯNG

"4 tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai

(Xem trang 2)

► Khai trương thùng quỹ nhân đạo

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019, sáng ngày 28/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức khai trương thùng quỹ nhân đạo trên hệ thống bưu điện toàn tỉnh.

Theo đó, thùng quỹ nhân đạo được đặt tại 8 điểm bưu điện huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nguồn thu từ thùng quỹ nhân đạo sẽ được đóng góp chung vào quỹ nhân đạo năm 2019 để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong hệ thống ngành bưu điện và trên địa bàn tỉnh. Tại buổi khai trương, tổng số tiền thu được từ thùng quỹ nhân đạo đạt gần 5 triệu đồng.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai đơn vị kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, cán bộ, công nhân viên ngành bưu điện và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ thùng quỹ nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

THU HOÀI

► VŨ THƯ Tuyên dương thành tích học sinh giỏi

Sáng ngày 28/5, ngành Giáo dục huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019, công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS huyện Vũ Thư được tổ chức đồng thời ở cả 3 tuyến: trường, cụm trường và huyện nhằm phát huy tối đa trí tuệ, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên cũng như hệ điều kiện cơ sở vật chất của các trường học trong huyện. Kết thúc năm học, toàn huyện có 1.484 học sinh THCS đạt học sinh giỏi cấp huyện. Trong số 80 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh có 43 em đạt giải với 3 giải nhất, 6 giải nhì, 18 giải ba và 16 giải khuyến khích. Vũ Thư xếp thứ ba toàn đoàn. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, huyện Vũ Thư có 4 dự án đạt giải với 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải tư.

Tại hội nghị, ngành Giáo dục huyện đã tuyên dương, khen thưởng những học sinh và các thầy cô giáo có thành tích cao trong năm học vừa qua.

DẶNG ANH